

SECRETS

ความลับ



แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za

เด็กและผู้ใหญ่ชายและหญิงชอบมีความลับในชีวิตตลอดจนบอกความลับซึ่งกันและกัน ในภาพนี้คุณเห็นเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ สองคนเล่าเรื่องที่พวกเขาคิดว่าไม่มีใครรู้ ความลับเป็นเรื่องที่มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้และควรเก็บไว้เป็นส่วนตัว เราอาจมีความลับจากมนุษย์ แต่จากพระเจ้าเราไม่สามารถซ่อนอะไรได้ พระองค์ทรงทราบความคิดในใจของเราลึกที่สุด ไม่มีความลับใดที่พระเจ้าจะซ่อนไว้ได้

โมเสสกล่าววว่า:"

คุณวางบาปของเราไว้ตรงหน้าคุณบาปลับของเราที่คุณสามารถมองเห็นได้"
สดุดี90: 8 "

พระเจ้าจะตัดสินทุกสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแม้กระทั่งสิ่งที่ทำไว้เป็นความลับ” ปัญญาจารย์12:14 “

พระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์จะพิพากษาความคิดที่เป็นความลับของทุกคน “ โรม2:16 พระเจ้าจะไม่เพียงตัดสินการกระทำภายนอกของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบาปและการกระทำที่เป็นความลับที่สุดของพวกเขาแรงจูงใจและจุดมุ่งหมายภายในของพวกเขาด้วย “

สิ่งใดก็ตามที่ซ่อนอยู่จะถูกนำออกไปในที่โล่งและสิ่งที่ปกปิดไว้จะถูกเปิดออก “ มาระโก4:22 “

คำสาปแช่งของพระเจ้าต่อผู้ใดก็ตามที่สร้างรูปเคารพด้วยหินไม้หรือ โลหะและบุขามันอย่างลับๆ” เฉลยธรรมบัญญัติ27:15 น. “

คนลวงประเวณีรอให้พลบค่ำมา เขาปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้ใครเห็นเขา” ยอห์น24:15 เราอาจประสบความสำเร็จในการซ่อนการกระทำที่ชั่วร้ายของเราต่อหน้ามนุษย์ตลอดชีวิตของเราและตายโดยที่บาปลับของเรามาสู่แสงสว่าง แต่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงพระเจ้าได้. วันนั้นมาถึงอย่างแน่นอนเมื่อคนตายทั้งเล็กและใหญ่ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า “

ฉันเห็นคนตายทั้งใหญ่และเล็กยืนอยู่หน้าบัลลังก์ หนังสือถูกเปิดจากนั้นหนังสืออีกเล่มก็ถูกเปิดหนังสือแห่งชีวิต คนตายได้รับการพิพากษาตามสิ่งที่พวกเขาทำตามที่บ้านทึบไว้ในหนังสือ ใครก็ตามที่ไม่มีชื่อของเขาเขียนไว้ในหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ” วิวรณ์20: 12-15

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสารภาพบาปที่เป็นความลับของเราต่อพระเจ้าและในกรณีนี้จำเป็นสำหรับมนุษย์ด้วย ถ้าเราทำเช่นนั้นพระเจ้าจะยกโทษให้เรา เพราะพระโลหิตอันมีค่าของพระเยซูทรงชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปทั้งปวง 1 ยอห์น 1:

7 ดาวิดขอให้พระเจ้าช่วยเขาให้พ้นจากความผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดสดุดี19:12

พระเจ้าเท่านั้นที่มีความรู้เกี่ยวกับความลับทั้งหมด “ ใครจะรู้จิตใจของพระเจ้า” “

มีบางสิ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงเก็บเป็นความลับ” เฉลยธรรมบัญญัติ29:29 ในความรักของพระองค์พระองค์ทรงเปิดเผยความลับมากมายของพระองค์แก่มนุษย์ก่อนอื่นโดยทางศาสตาดพยากรณ์ของพระองค์แล้วโดยพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ผู้มาเปิดเผยพระบิดาและพระประสงค์ของพระบิดาให้เรา ในอาโมส 3: 7 เราอ่าน” พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยทำอะไรโดยไม่เปิดเผยแผนของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้เผยพระวจนะ” “

พระองค์ทรงนำคนชอบธรรมเข้าสู่ความมั่นใจของพระองค์” สุภาพิต3:32

โดยทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้เปิดเผยความลับทั้งหมดของความรักของพระองค์แก่เรา **“ไม่มี ความลับ ในวันนี้”**

พระเจ้าทรงรักโลกมากจนทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ตาย

แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:16 **“ไม่มี ความลับ ที่ว่า”**

ทุกคนต้องตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นพระเจ้าทรงพิพากษา” ฮีบรู 9:27 **“ไม่มี ความลับ ที่ว่า”**

เราทุกคนต้องปรากฏตัวต่อหน้าพระคริสต์เพื่อรับการพิพากษาจากพระองค์ แต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมควรได้รับตามทุกสิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีในชีวิตร่างกายของเขา” 2 โครินธ์ 5:10 **“ไม่มี ความลับ ที่ว่า”**

พระองค์ไม่ต้องการให้ใครถูกทำลาย

แต่ต้องการให้ทุกคนหันเหจากบาปของตน”

2 เปโตร 3:

9 พระองค์จึงทรงบัญชาให้เรา”

“ไปเถิดทุกคนทุกหนทุกแห่งและสร้างพวกเขาให้เป็นสาวกของเรา” มัทธิว 28:19 **มัน เป็น ความลับ ที่ว่า** “พระเยซูคริสต์เป็นเดียวกันเมื่อวานวันนี้และตลอดไป”

และ “คริสตจะเป็นของเราภูมิปัญญา โดยพระองค์เราถูกวางตัวให้เหมาะสมกับประชากรบริสุทธิ์ของพระเจ้าและได้รับการปลดปล่อย ” ฮีบรู 13: 8 , 1 โครินธ์ 1:30 ทุกวันนี้หลายล้านคนเป็นพยานถึงพระคุณแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์อำนาจของพระองค์ที่จะยกโทษบาปทั้งหมดของเราและรักษาโรคทั้งหมดของเรา เรารู้แน่ว่าพระเยซู”

ทรงทนต่อความทุกข์ทรมานที่ควรจะเป็นของเราความเจ็บปวดที่เราควรได้รับ เพราะบาปของเราเขาได้รับบาดเจ็บ เราได้รับการเยียวยาจากการลงโทษที่พระองค์ทรงทรมาน” อีซยาห์ 53 **เรารู้ด้วยว่า”**

ถ้าเราสารภาพบาปต่อพระเจ้า . . พระองค์จะยกโทษบาปของเราและชำระเราให้บริสุทธิ์จากการกระทำผิดทั้งหมด” “

พระโลหิตของพระเยซูพระบุตรทรงชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปทุกประการ” 1 ยอห์น 1: 9,7 **ไม่มี ความลับ ไດ** ที่พระเยซูพระเมษโปดกของพระเจ้าไม่เพียงแต่จะมาลบล้างบาปของเรา

แต่ยังมาเพื่อบังเกิดใหม่ให้เราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟมัทธิว 3:11 **ไม่มี ความลับ ไດ** ที่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจากหลุมฝังศพและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งพระองค์ทรง”

สามารถในขณะนี้และตลอดเวลาเพื่อช่วยคนที่มาหาพระเจ้าโดยทางพระองค์ เพราะพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ตลอดไปเพื่อวิงวอนขอพระเจ้าเพื่อพวกเขา” ฮีบรู 7:25 พระองค์กำลังจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ติดตามของพระองค์ในสวรรค์

เพื่อที่เราจะได้ดูในที่ที่พระองค์ทรงอยู่ตลอดชั่ววันรันดร์ยอห์น 14: 1-3 **“ไม่มี ความลับที่ว่าถ้าเรา”** อดทนต่อไปเราจะปกครองร่วมกับพระองค์ด้วย” 1 ทิโมธี 2:12 เรารู้แน่ว่าพระเยซูจะกลับมาอีกครั้ง “

จะมีเสียงโห่ร้องของคำสั่งเสียงของหัวหน้าทูตสวรรค์เสียงแตรของพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ ผู้ที่เสียชีวิตโดยเชื่อในพระคริสต์จะมีชีวิตขึ้นมา ก่อน แล้วพวกเขาที่มีชีวิตอยู่ในเวลานั้นจะถูกรวบรวมขึ้นพร้อมกับพวกเขาในเมฆเพื่อพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในอากาศ ดังนั้นเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไป” 1 เธสะโลนิกา 4: 16-17

“ไม่มี ความลับ” ที่เมื่อต้นมะเดื่อ (ชนชาติยิว) เริ่มผลิบานและต้นไม้ทั้งหมด (ชนชาติต่างชาติ); การเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อตั้งอาณาจักรแห่งสันติสุขของพระองค์บนโลกจะใกล้เข้ามา ทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่มีการก่อตั้งรัฐยิวแห่งอิสราเอล ในขณะที่ลัทธิชาตินิยมอย่างเข้มข้นทำให้ชาติเล็ก ๆ และใหญ่กว่าหลายชาติเป็นอิสระในการปกครอง ดังนั้นเราจึงคาดหวังการเสด็จมาของพระคริสต์สำหรับประชากรของพระองค์เมื่อใดก็ได้

“ไม่มี ความลับ” สำหรับเราที่ผู้ชายจะแย่งเรือ ๆ ในยุคสุดท้ายนี้ “หลายคนจะเลิกศรัทธาในเวลานั้น พวกเขาจะทรยศซึ่งกันและกันและเกลียดชังซึ่งกันและกัน ...

นั่นจะเป็นการแพร่กระจายของความชั่วร้ายที่ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง

“เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยของมารพระเจ้าของโลกนี้ที่หลอกลวงประชาชาติด้วยความว่างเปล่า

คำสัญญาทำให้พวกเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องโกหกมัทธิว 24: 10-13 แต่เรารู้ด้วยว่ามังกรโบราณตัวนั้นซึ่งก็คือซาตานหรือซาตานในไม่ช้าจะถูกล่ามโซ่และโยนลงไป ในหลุมก้นบึ้งเพื่อไม่ให้มันหลอกลวงประชาชาติได้อีกต่อไปจนกว่าจะครบพันปี” วิวรณ์ 20: 2- 3.

“ไม่มี ความลับ” ที่พระเยซูทรงเป็นทางเดียวคือความจริงและชีวิต และไม่มีใครสามารถไปหาพระบิดาได้นอกจากพระองค์ยอห์น 14: 6 เรารู้ด้วยว่าไม่มี ความรอดใด ๆ

นอกจากหลุมศพวันนี้คือวันแห่งความรอดและวันนั้นกำลังจะมาถึงโดยที่ไม่มีใครรอดได้ **“ไม่มี ความลับ”** ใดที่ซาตานเป็นคนโกหกหลอกลวงและเป็นฆาตกรพยายามดึงคุณลงไป ในนรกชั่ววันรันดร์ที่เตรียมไว้สำหรับเขาและเหล่าทูตสวรรค์ยอห์น

8:44 เราจึงขอให้คุณคืนดีกับพระเจ้า บอกปัญหาทั้งหมดของคุณและสารภาพบาปของคุณ พระองค์จะชำระคุณให้บริสุทธิ์จากบาปทั้งหมดสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในตัวคุณและยอมรับคุณเป็นลูกชายและลูกสาวของพระองค์ทำให้คุณ

ณเป็นทนายทของพระเจ้าและเป็นทนายทร่วมกับพระคริสต์ มาตอนนี้ อธิษฐาน
นว่าคุณอยู่ที่ไหนก่อนที่จะสายเกินไป

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความลับของพระเจ้าที่ยังไม่ได้
เปิดเผยให้จับหนังสือพระคัมภีร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า มันจะบอกทุกสิ่ง
ที่คุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนีและช่วงนี้รันดร์ **ไม่มีความลับ**อะไรที่พระเจ้าสามารถ
ททำได้ สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อผู้อื่นพระองค์จะทำเพื่อคุณ

ฉันบอกความลับแก่คุณ

อย่าขโมย

บาปแรกที่พระเจ้าตัดสินให้ฉันเป็นบาปของการขโมยโดยรับสิ่งที่ไม่ได้เป็นของ
ฉัน เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อนฉันถูกจับเข้าคุกและถูกขู่ว่าจะถูกยิง
ในขณะที่ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาได้ตัดสินลงโทษฉันในความ
ผิดของฉันเป็นครั้งแรก วันหนึ่งห้องขังทั้งหมดเต็มไปด้วยแสงสว่างอันรุ่งโร
จนิของพระเจ้า ในแสงสว่างอันยอดเยี่ยมนั้นฉันได้แสดงให้เห็นถึงบาปทั้งหมด
ของฉันย้อนกลับไปในวันวัยเด็ก พระเจ้าเตือนให้ฉันนึกถึงตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก
เล็ก ๆ ประมาณหกขวบฉันได้เอาเงินเหรียญเล็ก ๆ
ที่ไม่ได้เป็นของฉันไป เด็กชายอีกคนเพื่อนเล่นของฉันเสียไป 2 1/2
เซ็นต์ในขณะที่เรากำลังเล่น ฉันรู้ว่าเหรียญลิ่งไปที่ใด
แต่ไม่ได้บอกเขา หลังจากนั้นฉันก็ไปหยิบเงินและซื้อขนมให้ตัวเอง ในสายพ
ระเนตรของพระเจ้าฉันขโมยและการขโมยเป็นบาป ฉันลืมเรื่องนี้ไปนานแล้ว
แต่พระเจ้าไม่ลืมและเตือนฉันและแสดงให้เห็นว่าการขโมยน่าเกลียดแค่ไหน
ในสายพระเนตรของพระเจ้าใครบอกว่า"

อย่าขโมย" อพยพ20:15 เขาแสดงให้เห็นบาปอื่น ๆ

ทั้งหมดของฉันซึ่งมีมากมาย

แต่บาปแรกที่ฉันถูกตัดสินว่ามีความผิดต่อหน้าพระเจ้าคือบาปของการขโมย
แม้ว่ามันจะเป็นเงินเพียงเล็กน้อย

แต่สำหรับเพื่อนเล่นของฉันมันเป็นจำนวนมาทั้งหมดที่เขามีและพระเจ้าได้
เขียนมันลงในหนังสือของเขาที่ซึ่งบาปทั้งหมดของเราเข้ามาเพื่อให้อ่านอย่าง
เปิดเผยในวันแห่งการพิพากษา ร่วมกับบาปอื่น ๆ

ทั้งหมดของฉันฉันได้สารภาพบาปนี้และขอการให้อภัย ฉันรู้ว่าบาปนี้ร่วมกับ
คนอื่น ๆ

ทั้งหมดจะพาฉันไปนรก อย่างที่ฉันคาดไม่ถึงว่าจะถูกยิงวันไหนมันแย่มากที่คิด
ว่าฉันต้องไปนรกช่วงนี้รันดร์ที่ซึ่งไฟไม่มีวันดับและหนอนก็ไม่มีวันตายมาระ
โก

9:48 เป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วที่ฉันร้องเสียงดังต่อพระเจ้าเพื่อขอการให้อภัย

ย หันได้นั้นพระเยซูก็ปรากฏแก่ฉันโดยแขนอยู่บนไม้กางเขน ฉันสามารถเห็นบาดแผลที่น่าเกลียดมากมายมงกุฏหนามบนศีรษะของเขาและเล็บที่โหดร้ายในมือและเท้าของเขา ใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวและเสียโฉมเนื่องจากความเจ็บปวดและความโศกเศร้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพระองค์ เลือดไหลออกมาจากบาดแผลของเขา ในขณะที่มองไปที่พระโลหิตของพระองค์ด้วยความประหลาดใจหันได้นั้นฉันก็ถูกทำให้รู้ว่าบาปทั้งหมดของฉันถูกล้างออกไปด้วยพระโลหิตอันมีค่าของพระองค์ ฉันรู้ว่าบาปทั้งหมดของฉันได้รับการอภัยผ่านพระโลหิตของพระเยซู "

พระโลหิตของพระเยซูบุตรของพระองค์ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปทุกประการ" 1 ยอห์น 1:7 สันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเข้ามาในใจฉัน พระเจ้ายังทรงปล่อยให้ฉันเป็นอิสระจากบาปและออกจากคุกเพื่อรับใช้พระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เขาช่วยไม่ให้ฉันขโมยอีก

บาปแรก.

บาปแรกที่มนุษย์กระทำคือการขโมย อาดัมและเอวามีผลไม้ที่ดีที่สุดมากมายที่จะกินในสวนสวรรค์ มีต้นไม้ผลไม้หลายร้อยต้นล้อมรอบพวกเขา นอกจากนี้ต้นไม้แห่งชีวิตที่ยอดเยี่ยมซึ่งพวกเขาสามารถกินได้อย่างอิสระ พระเจ้ามีต้นไม้เพียงต้นเดียวที่สงวนไว้สำหรับพระองค์เองคือต้นไม้ที่ให้ชีวิตและต้นไม้ที่ให้ความรู้ว่าจะไรดีอะไรชั่ว"

ปฐมกาล2:

9,17. ซาตานซึ่งเป็นขโมยและเป็นฆาตกรได้ชักชวนเอวาให้ขโมยสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเธอ นี่เป็นการขโมยครั้งแรกที่มนุษย์กระทำ มันนำมาซึ่งการพลัดพรากจากพระเจ้าความทุกข์ยากและความตายนับไม่ถ้วนมาสู่มนุษยชาติจนถึงทุกวันนี้ ผู้ริเริ่มบาปแห่งการขโมยคือซาตานเอง ดังนั้นการขโมยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดคือการร่วมมือกับมารที่พระเยซูเรียกว่าขโมยและฆาตกรและคนโกหกยอห์น 10:10

พระเจ้าตรัสว่า: "ไม่ได้ขโมย" อพยพ 20:15

น. พระองค์ยังบอกประชาชนของพระองค์ว่า"
ถ้าผู้ใดขโมยวัวหรือแกะและฆ่าหรือขายเขาต้องจ่ายวัวห้าตัวสำหรับวัวหนึ่งตัวและแกะสี่ตัวสำหรับแกะหนึ่งตัว" อพยพ 22:

1 คุณอาจไม่เคยขโมยวัวหรือแกะ แต่คุณได้ขโมยสิ่งของอื่น ๆ อีกมากมายเช่นเสื้อผ้าสบู่น้ำตาลอาหารเงินเครื่องประดับเครื่องมือไถผลไม้มันฝรั่งฟักทองอาหารเครื่องมือจักรยานรถยนต์หรือ สิ่งที่ไม่ได้เป็นของคุณ บางทีคุณอาจเพ็งยืมมาจากเจ้าของโดยไม่ได้ตั้งใจที่

ะสงคืนอีกเลย นี่ก็เหมือนกับคารชโมย คุณอาจซื้อเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าหรือสิ่งอื่นใดด้วยเครดิตโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะจ่ายเงินทั้งหมด นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการชโมย บางทีคุณอาจเห็นใครบางคนครอบครองสิ่งของมากมายซึ่งคุณต้องการและคุณคิดว่าเขาหรือเธอจะไม่พลาดถ้าคุณได้รับมันไป ต่อหน้าพระเจ้าสิ่งนี้ก็เป็นการชโมยและเป็นบาปเช่นกัน บางทีในฐานะคนนอกศาสนาคุณอยู่ในโรงเรียนชลิบและชโมยฟักทองอาหารหรือแม้แต่แกะโดยไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องผิด อย่างไรก็ตามพระเจ้าเรียกมันว่าชโมย บางทีคุณอาจเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน แต่คุณก็ยังรับสิ่งที่ไม่ได้เป็นของคุณอยู่เรื่อย ๆ

อาจจะมาจากนายหรือนายหญิงของคุณจากเพื่อนหรือจากความสัมพันธ์ของคุณเองหรือจากคนแปลก ๆ การขายของเกินมูลค่าที่แท้จริงเป็นเพียงอีกวิธีหนึ่งในการชโมยเงินออกจากรกระเป๋าของผู้คน

คงใช้เวลานานเกินไปที่จะอธิบายถึงวิธีการชโมยมากมายที่นี่ ก็เพียงพอแล้วที่จะรู้ว่าพระเจ้าตรัสว่า " **อย่าชโมย** " ขอสรุปโดยอ้างข้อพระคัมภีร์เพิ่มเติมเพื่อแสดงสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับการชโมย

"
อย่าชโมยหรือโกงหรือโกหก อย่าไปเอาเปรียบใครเขามาปล้น อย่าค้ำค่าจ้างของคนที่คุณจ้างไว้ไม่วั้นแม้แต่คืนเดียว" เลวินิตี19:
11,13 (นายที่ไม่จ่ายค่าจ้างของคนรับใช้มีความผิดฐานชโมย) "
ผู้ใดลักพาตัวชายไปขายหรือเก็บเขาไว้เป็นทาสจะต้องถูกประหารชีวิต"
อพยพ 21:16 เนลยธรรมบัญญัติ24: 7

อาคานชาวอิสราเอลชโมยเสื้อคลุมที่สวยงามเงินและทองจากสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าจะถูกทำลายในขณะที่เมืองเยรีโคกำลังถูกโจมตี พระเจ้าทรงตำหนิคนอิสราเอลทั้งเผ่าว่าเขาทำบาปและตำหนิพวกเขาว่าชโมย พวกเขาแพ้การต่อสู้กับไอ ชายสามสิบหกคนถูกฆ่าตายเพราะบาปจากการชโมยของอาคาน พบบาปแห่งการชโมยของอาคานชาวอิสราเอลทั้งหมดเอาหินขว้างเขาและบุตรชายและบุตรสาวของเขาและแกะและทุกสิ่งที่เขา มี "

แล้วพระเจ้าก็ไม่ทรงพิโรธอีกต่อไป" โจชัว 7.
อับซาโลมได้ชโมยหัวใจของคนอิสราเอลและอาณาจักรนี้มาจากดาวิดบิดาผู้ซื่อสัตย์ของเขา แต่เขาถูกฆ่าตาย การชโมยหัวใจของผู้คนโดยการเยินยอหรือการติดสินบนเป็นบาปและไม่ต้องจ่ายเงิน 2 ซามูเอล15: 6

ผู้หญิงที่ผิดศีลธรรมชโมยหัวใจของผู้ชายโดยบอกว่า " น้ำที่ชโมยมานั้นหวานกว่า " พวกเขา นำพวกเขาไปสู่สวนลึกลับของนรก มีชาย

ที่ผิดศีลธรรมเช่นเดียวกันที่ขโมยภรรยาของผู้ชายคนอื่นเล็กบ้านและนำความทุกข์ยากและการตัดสินใจมาสู่ตัวเองสุภาษิต 9: 13-18

การขโมยบ่อยมากนำไปสู่การฆาตกรรมและความตายยิระมะยา 7:

9 ถ้าโจรถูกจับได้ว่าบุกเข้าไปในบ้านและฆ่าคนที่ฆ่าเขาก็ไม่มีความผิดฐานฆาตกรรมอพยพ 22: 2 "

พระเจ้าทรงมีข้อกล่าวหาที่จะนำมาต่อสู้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ " ไม่มีความซื่อสัตย์หรือความรักในแผ่นดินและผู้คนไม่ยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าของพวกเข พวกเขาให้คำมั่นสัญญาและทำลายพวกเขา พวกเขาโกหกฆาตกรรมขโมยและล่วงประเวณี" โยเซยา 4: 1,2 "

โจรทุกคนจะถูกกำจัดออกจากแผ่นดิน" เอเสเคียล5: 3,4 " เพราะบาป (ขโมย) จ่ายค่าจ้าง - ความตาย" โรม

6:23 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีชายคนหนึ่งขโมยแกะขามันและใส่ขากสัตว์ลงในถุงที่เขารัดไว้ที่หลังรถจักรยาน ในขณะที่เขากำลังขี่ตามไปเท้าข้างหนึ่งของแก็ททะลุกระเป๋เข้าไปในล้อของรถจักรยาน ขโมยล้มลงและถูกฆ่าตายในที่กิดเหตุ

หลายแสนคนต้องสูญเสียชีวิตในขณะที่ถูกขโมยหรือกลายเป็นฆาตกรโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเช่นนั้น บางทีคุณอาจจะขโมยมาหลายปีโดยไม่มีใครรู้ แต่ต้องแน่ใจว่าบาปของคุณจะตามหาคุณเจอ พระเยซูตรัสว่า " สิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะถูกนำออกไปในที่โล่งและสิ่งที่ปกปิดไว้จะถูกเปิดออก" มาระโก 4:22

ความโลภนำไปสู่การขโมยเว้นแต่เราจะปรารถนาของประทานและพรจากพระเจ้า ความโลภเรียกว่าการไหว้รูปเคารพเพราะทำให้พระเจ้าออกมาจากสิ่งต่างๆของโลกนี้ โกลชาย3: 5 พระเจ้าตรัสว่า:"

อย่าปรารถนาบ้านของผู้อื่น อย่าปรารถนาภรรยาหาสของเขาหัวของเขาของเขาหรือสิ่งอื่นใดที่เขาเป็นเจ้าของ" อพยพ

20:17 พระเยซูตรัสว่าความโลภและการขโมยออกมาจากใจพร้อมกับการฆาตกรรมการล่วงประเวณีความภาคภูมิใจและการหลอกลวงมาระโก 7: 21-

23 หากคุณต้องการหลุดพ้นจากความปรารถนาและนิสัยชอบขโมยจงมอบหัวใจของคุณให้พระเจ้าและพระองค์จะประทานหัวใจใหม่ที่สะอาดและเต็มไปด้วยความรักของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เขาจะทำให้คุณเป็นอิสระจากนิสัยขโมย

คนโกงพระเจ้าถูกหรือไม่? พระเจ้าทรงตำหนิชาวอิสราเอลที่โกงพระองค์โดยไม่ยอมจ่ายเงินส่วนที่สิบของรายได้ให้กับพระองค์ เขากล่าวว่า:"

คำสาปอยู่ที่พวกคุณทุกคนเพราะคนทั้งประเทศกำลังโกงฉัน นำส่วนสิบเต็ม

จำนวนมาที่วัด . . เราจะเปิดหน้าต่างแห่งสวรรค์และหนังสือดีๆมากมายให้คุณ:
โปรดอ่านมาลาตี 3: 7-12 รายได้ส่วนที่สิบไม่ได้เป็นของเรา
แต่เป็นของพระเจ้า ขอให้เราระวังด้วยว่าเราไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขโมย
พระเกียรติของพระเจ้าโดยการโอ้อวดสิ่งที่เราได้ทำกิจการ 12: 21-
23 ในโรม 13: 8-10 เราอ่านว่า" อย่าอยู่ภายใต้พันธะผูกพันต่อใคร -
พันธะเดียวที่คุณมีคือรักซึ่งกันและกัน . . อย่าล่วงประเวณี อย่าฆ่าคนตาย อ
อย่าขโมย; อย่าปรารถนาสิ่งที่เป็นของคนอื่น . . รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง
ถ้าคุณรักใครสักคนคุณจะไม่มีความผิด" พระเยซูตรัสว่า:"
ขอแล้วคุณจะได้รับ; ค้นหาและคุณจะพบ; เคาะแล้วประตูจะเปิดให้คุณ" มัทธิ
ว 7:

7 จงกังวลกับราชอาณาจักรของพระองค์และพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งเหล
่านี้ให้คุณ (อาหารและเสื้อผ้า)" ลูคา 12: 22-31

ชายและหญิงหลายคนที่ไม่เคยทำงาน
แต่ดำรงชีวิตด้วยการขโมยทุกอย่างที่ทำได้ทุกวันนี้เป็นคริสเตียนที่ซื่อสัตย์สุ
จริต พวกเขาสารภาพบาปต่อพระเจ้าและมนุษย์แล้ว พวกเขาจะชดใช้สิ่งที่ขโม
ยไปได้ที่ไหน พระเจ้าทรงยกโทษให้พวกเขาและประทานจิตใจใหม่และวิญ
ญาณใหม่แก่พวกเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริง

ดังนั้นอัครสาวกเปาโลจึงกล่าวว่า:"

อย่าให้โอกาสแก่ปีศาจ คนที่เคยขโมยจะต้องหยุดขโมยและเริ่มทำงานเพื่อห
าเลี้ยงชีพที่สุจริตสำหรับตัวเองและสามารถช่วยเหลือคนยากจนได้" เอเฟซัส
4: 27,28

ให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจและบ้านของคุณแล้วคุณจะไม่ต้องขโมยอีกต่อไป เ
เมื่อพระเยซูเข้ามาในบ้านของสก็อตซึ่งเป็นคนเก็บภาษีซึ่งขโมยเงินของประ
ชาชนไปโดยนำเงินไปเก็บไว้มากเกินไปสก็อตกล่าวว่า"

ฟังนะครับ! ฉันจะมอบสิ่งของครึ่งหนึ่งของฉันให้กับคนยากจนและถ้าฉันโกงใ
ครมาฉันจะจ่ายคืนให้เขาสี่เท่า" พระเยซูตรัสกับเขาว่า"

วันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว" ลูคา 19: 1-10

ความโลภและการขโมย (การขโมย)
ออกมาจากใจของมนุษย์ หากคุณต้องการเป็นอิสระจากบาปและนิสัยชอบขโมย
จงมอบใจให้กับพระเยซู พระองค์จะประทานหัวใจใหม่ที่เต็มไปด้วยความรัก
ของพระองค์แก่คุณและพระองค์จะทรงปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ

JR GSCHWEND

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za

หากคุณพบความรอดในพระคริสต์หรือได้รับพรจากวรรณกรรมพระกิตติคุณโปรดแจ้งให้เราทราบ เราขอขอบคุณพระเจ้ากับคุณและระลึกถึงคุณต่อไปในคำอธิษฐานของเรา สำหรับหนังสือและแผ่นพับพระกิตติคุณฟรีในกว่า 540 ภาษาโปรดติดต่อเรา:

หัวใจของมนุษย์



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)